

THU HÚT ĐẦU TƯ

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, Thái Bình luôn xác định thu hút đầu tư là giải pháp quan trọng hàng đầu, từ đó khai thác tối đa lợi thế của địa phương cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Nằm trong tuyến hành lang kinh tế ven biển kết nối các khu kinh tế cửa khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thời gian qua, Thái Bình còn có nhiều lợi thế khác trong phát triển kinh tế như: nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, chiếm 90% trữ lượng bể than đồng bằng sông Hồng; có Trung tâm Điện lực với 2 nhà máy nhiệt điện, gồm 4 tổ máy, công suất 1.800 MW, vốn đầu tư 3,4 tỷ USD; có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ; bờ biển dài 54km, bãi triều rộng 250km², diện tích đất nông nghiệp trên 90.000ha, sản lượng lương thực trên 1 triệu tấn/năm; nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao với số người trong độ tuổi lao động khoảng trên 1 triệu người, trong đó 55% lao động qua đào tạo. Đặc biệt, năm 2017, Thái Bình đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích hơn 30.583ha nằm ở ven biển, trải dài trên 30 xã và 1 thị trấn thuộc hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Với vị trí địa lý thuận lợi, Khu kinh tế Thái Bình được hình thành sẽ kết nối với các trục giao thông huyết mạch của Việt Nam như quốc lộ 37, quốc lộ 39, quốc lộ 5 và tuyến đường bộ ven biển chạy xuyên suốt Khu kinh tế. Ông Khúc Văn Lương, Quyền Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu

công nghiệp tỉnh đã chủ trì, chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 và đã được thông qua tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh diễn ra ngày 16/9/2019. Ngoài ra, Thái Bình còn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình với quy mô diện tích 194,36ha nằm trong phạm vi đất của hơn 1.000 hộ dân thuộc các xã An Ninh, An Cầu và An Thái, tổng vốn đầu tư 2.132,633 tỷ đồng, từ đó tạo ra bước đột phá lớn cho công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ nói riêng và của tỉnh nói chung. Không chỉ phát huy tốt lợi thế của địa phương nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh, thời gian qua, Thái Bình chủ động thực hiện các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, từ đó không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Bằng việc huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã được tỉnh đầu tư nâng cấp như: kiến cơ hệ thống đê biển (trong đó có 50km trục diện ven biển), đê sông; xây mới nhiều cầu

lớn (cầu Hiệp, cầu Diêm Điền, cầu Trà Giang, cầu Trà Linh, cầu Tĩnh Xuyên...); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39, quốc lộ 10 và nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ; xây dựng Trung tâm Phát thanh và Truyền hình, nhà thi đấu đa năng, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp tỉnh, cấp huyện và một số công trình văn hóa lịch sử tiêu biểu. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện quy hoạch 11 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.000ha trong đó có khoảng 2.200ha đã được quy hoạch chi tiết để phát triển sản xuất công nghiệp. Nhiều cơ chế, chính sách cũng được tỉnh ban hành và triển khai thực hiện như: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghiệp, Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các công trình cấp nước sạch nông thôn, Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt... Công tác cải cách hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt như: rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục thủ tục hành chính, thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện... Đến nay, đa số các xã, ban, ngành đã rà soát, trình UBND tỉnh

công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.797 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.439 thủ tục, cấp huyện 251 thủ tục, cấp xã 107 thủ tục. Là một trong những địa phương nằm trong топ đầu của tỉnh trong thu hút đầu tư, thời gian qua, Tiền Hải đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết trên cơ sở tận dụng những tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng cường thu hút đầu tư, tạo bước phát triển đột phá về cơ cấu kinh tế lần cơ cấu lao động, phấn đấu trở thành huyện công nghiệp vào năm 2025. Ông Vũ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Cùng với tổ chức thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Tiền Hải còn chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư như xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nhất là công trình giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước; chú trọng cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng đất đai ổn định; bảo đảm môi trường ổn định cho các hoạt động đầu tư... Đến nay, toàn huyện đã thu hút được 86 dự án đầu tư, trong đó 62 dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp, 1 dự án đầu tư lĩnh vực môi trường, 5 dự án đầu tư lĩnh vực nước sạch, 17 dự án đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ và 1 dự án đầu tư lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp, Thái Bình đã tạo ra được hành lang pháp lý thông thoáng, từ đó kêu gọi được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào tỉnh. Đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh đã thu hút được 283 dự án đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, trong đó có 200 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh với giá trị sản xuất ước tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2018; 111 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm gần 14.800 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 83 dự án FDI có hiệu lực với tổng vốn đầu tư 650 triệu USD, trong đó 72 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 6.800 doanh nghiệp và 856 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 71.200 tỷ đồng trong đó có một số nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư như Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Trời, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Tổng công ty IDICO, Tổng công ty Viglacera...

PHAN LỢI - MINH HƯƠNG

Hiệu quả dự án chăn nuôi gà thịt lông màu



Mô hình nuôi gà ri lai vàng rom theo dự án của gia đình ông Nguyễn Đức Thịnh (xã Đông Hà, huyện Đông Hưng).

Được triển khai tại Thái Bình từ tháng 6/2019, đến nay, dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng an toàn trong chăn nuôi nông hộ" do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Hội Chũr thập đỏ Việt Nam tài trợ đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho người chăn nuôi. Gia đình ông Nguyễn Đức Thịnh, thôn Bắc Song, xã Đông Hà (Đông Hưng) là 1 trong 10 hộ được hưởng lợi từ dự án. Gia đình ông được cung cấp 700 con gà ri lai vàng rom. Đến nay, sau hơn 4 tháng nuôi, đàn gà phát triển tốt. Với giá bán bình quân 62.000 đồng/kg, gia đình ông thu được 95 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí còn thu lãi trên 21 triệu đồng, tăng gấp nhiều lần so với nuôi gà bằng kỹ thuật thông thường. Ông Thịnh cho biết: Trước đây gia đình tôi nuôi gà bằng kỹ thuật thông thường, tiêu tốn 3kg thức ăn/1kg tăng trọng. Nhưng nuôi theo quy trình dự án, gia đình tôi đã giảm được chi phí thức ăn khi chỉ phải tiêu tốn 2,6kg thức ăn/1kg tăng trọng. Với quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, an toàn, tỷ lệ gà mắc bệnh ít. Gà trống đạt từ 2,3 - 2,5kg, gà mái đạt từ 1,8 - 2,1kg. Với mục tiêu chuyển giao một số giống gà được công nhận tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gà thịt trong chăn nuôi nông hộ và nâng cao nhận thức, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi, dự án chăn nuôi gà thịt lông màu đã giúp người dân tiếp cận và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phương pháp quản lý, xử lý đối với từng loại chất thải và môi trường chăn nuôi như: dùng đệm lót sinh học để xử lý phân, kết hợp dùng các chế phẩm vi sinh phun xử lý mùi hôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế mầm bệnh, ruồi muỗi, thường xuyên

30% thức ăn và chi phí vắc-xin. Việc tập huấn cho các hộ tham gia dự án đã được tiến hành trước khi cấp phát giống, vật tư để bảo đảm cho các hộ có kiến thức cần thiết và nắm vững các thao tác thực hành về chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ hộ tham gia mô hình thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo yêu cầu. Đến nay, qua hơn 4 tháng chăn nuôi, đàn gà phát triển khá tốt, độ đồng đều cao, gà khỏe mạnh, không mắc các loại dịch bệnh nghiêm trọng. Gà đạt tỷ lệ nuôi sống từ 95 - 98%, trọng lượng bình quân 2,2kg, tiêu tốn 2,6kg thức ăn/1kg tăng trọng. Các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt và vượt so với yêu cầu của dự án. Với giá bán trung bình 60.000 đồng/kg, dự án cho doanh thu hơn 943 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn thu lãi gần 256 triệu đồng, trong đó 5 hộ dân xã Đông Hà thu lãi hơn 97 triệu đồng, 5 hộ dân xã Nam Hà thu lãi hơn 158 triệu đồng. Ông Phạm Văn Tiếp, Chủ tịch Hội Chũr thập đỏ xã Đông Hà cho biết: Đây là lần đầu tiên dự án chăn nuôi gà thịt lông màu được triển khai tại xã Đông Hà với 5 mô hình tại 5 hộ dân. Kết quả mà dự án mang lại rất khả quan với tỷ lệ gà nuôi sống đạt 98,4%. Đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi gia đình thu lãi 20 triệu đồng. Chúng tôi đang khuyến khích những hộ chăn nuôi gà trong thôn, trong xã sang học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào mô hình chăn nuôi của gia đình mình. Dự án chăn nuôi gà thịt lông màu đã giúp người dân tiếp cận và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phương pháp quản lý, xử lý đối với từng loại chất thải và môi trường chăn nuôi như: dùng đệm lót sinh học để xử lý phân, kết hợp dùng các chế phẩm vi sinh phun xử lý mùi hôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế mầm bệnh, ruồi muỗi, thường xuyên

vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và khu vực vườn chăn thả... do đó đã giảm đáng kể ô nhiễm trước khi cấp phát giống, vật tư để bảo đảm cho các hộ có kiến thức cần thiết và nắm vững các thao tác thực hành về chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ hộ tham gia mô hình thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo yêu cầu. Đến nay, qua hơn 4 tháng chăn nuôi, đàn gà phát triển khá tốt, độ đồng đều cao, gà khỏe mạnh, không mắc các loại dịch bệnh nghiêm trọng. Gà đạt tỷ lệ nuôi sống từ 95 - 98%, trọng lượng bình quân 2,2kg, tiêu tốn 2,6kg thức ăn/1kg tăng trọng. Các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt và vượt so với yêu cầu của dự án. Với giá bán trung bình 60.000 đồng/kg, dự án cho doanh thu hơn 943 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn thu lãi gần 256 triệu đồng, trong đó 5 hộ dân xã Đông Hà thu lãi hơn 97 triệu đồng, 5 hộ dân xã Nam Hà thu lãi hơn 158 triệu đồng. Ông Phạm Văn Tiếp, Chủ tịch Hội Chũr thập đỏ xã Đông Hà cho biết: Đây là lần đầu tiên dự án chăn nuôi gà thịt lông màu được triển khai tại xã Đông Hà với 5 mô hình tại 5 hộ dân. Kết quả mà dự án mang lại rất khả quan với tỷ lệ gà nuôi sống đạt 98,4%. Đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi gia đình thu lãi 20 triệu đồng. Chúng tôi đang khuyến khích những hộ chăn nuôi gà trong thôn, trong xã sang học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào mô hình chăn nuôi của gia đình mình. Dự án chăn nuôi gà thịt lông màu đã giúp người dân tiếp cận và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phương pháp quản lý, xử lý đối với từng loại chất thải và môi trường chăn nuôi như: dùng đệm lót sinh học để xử lý phân, kết hợp dùng các chế phẩm vi sinh phun xử lý mùi hôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế mầm bệnh, ruồi muỗi, thường xuyên

THU HOAI

Phát huy hạ tầng chợ nông thôn mới

Sau khi đầu tư xây dựng chợ mới, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã thu hút nhiều tiểu thương đăng ký kinh doanh; hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương phát triển góp phần nâng cao đời sống người dân. Đó là hiệu quả của việc đầu tư và phát huy hạ tầng chợ nông thôn mới. Chợ Và xã Chí Hòa có từ lâu đời, mỗi tháng họp 15 phiên buổi sáng vào các ngày lẻ. Trước đây, chợ chỉ có diện tích gần 1.000m² nằm trong khu dân cư thôn Vị Giang. Chợ hẹp không đáp ứng được nhu cầu buôn bán, mua sắm của người dân, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông khu vực chợ. Thêm vào đó, do thiếu người quản lý nên sau mỗi phiên chợ tình trạng rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khiến người dân sinh sống xung quanh chợ rất bức xúc. Ông Nghiêm Minh Điển, Chủ tịch UBND xã Chí Hòa cho biết: Với những bất cập như vậy, chợ Và

không thu hút được tiểu thương vào chợ kinh doanh; việc giao lưu hàng hóa tại chợ đơn điệu. Hoạt động kém hiệu quả nên xã cũng không thu được tiền phí chợ dẫn tới không có nguồn kinh phí đầu tư tu bổ, nâng cấp chợ, vì thế hạ tầng chợ Và ngày càng xuống cấp. Trước những bức xúc của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2008, xã Chí Hòa đã chủ động quy hoạch diện tích đất gần 4.000m² bố trí chợ Và ra nơi mới thuận lợi về giao thông, xa khu dân cư, bảo đảm các tiêu chí chợ hạng 3 nông thôn mới. Để đầu tư chợ mới, xã Chí Hòa đã huy động mọi nguồn lực xây dựng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; trong đó, ngân sách xã đầu tư hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng 17 gian hàng tiêu chuẩn với tổng diện tích 300m², ngoài ra địa phương tiếp nhận Dự án cạnh

tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifisap) để đầu tư xây dựng 26 gian hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Không chỉ đầu tư các gian hàng phục vụ kinh doanh, vận động và có cơ chế khuyến khích như miễn, giảm lệ phí thuê mặt bằng kinh doanh, trông coi xe... Đến nay, chợ Và đã thu hút được 67 tiểu thương đăng ký kinh doanh thường xuyên, tăng gấp gần 3 lần so với số tiểu thương kinh doanh ở chợ cũ. Ông Vũ Huy Tú, tiểu thương kinh doanh thực phẩm gia cầm

tại chợ Và chia sẻ: Hạ tầng chợ và giao thông tốt, an ninh trật tự ổn định giúp cho việc kinh doanh của chúng tôi thuận lợi. Đặc biệt, gian hàng sạch sẽ, hàng hóa bảo đảm chất lượng an toàn về sinh thực phẩm nên người dân tin tưởng đến mua sắm nhiều. Còn ông Bùi Văn Khoái, thôn Vị Giang, người dân sinh sống gần chợ Và cho biết: Mỗi phiên chợ, lượng rác thải xả ra khoảng gần 2m³ nhưng được ban quản lý chợ thu gom và xử lý kịp thời nên không còn tình trạng ô nhiễm môi trường như trước đây ở chợ cũ. Chợ sạch sẽ, bà con phấn khởi vào chợ mua sắm. Nếu như trước đây, chợ Và chỉ là nơi trao đổi, mua bán một số mặt hàng nông sản, thực phẩm của địa phương thì nay chợ là nơi giao thương đa dạng các mặt hàng: nông sản, thực phẩm, sản phẩm cơ khí, hàng may mặc, sản phẩm của nhiều làng nghề trong và ngoài xã. Theo ông Nghiêm Minh Điển, sự đa dạng hàng hóa kinh doanh tại chợ đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống các tầng lớp nhân dân trong

xã. Đặc biệt, chợ đã thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương phát triển mạnh; đồng thời, kích thích người dân chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất ra hàng hóa lớn, đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 4.000 lao động của địa phương. Nhờ đó, giá trị sản xuất của xã Chí Hòa không ngừng tăng: năm 2015 đạt 142,782 tỷ đồng, hết năm 2018

đạt 192,594 tỷ đồng, ước tính năm 2019 đạt gần 210 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt gần 12%; trong đó, riêng giá trị thương mại, dịch vụ của địa phương có mức tăng trưởng từ 12 - 14%/năm.

KHẮC ĐUẨN



Gian hàng kinh doanh thực phẩm tại chợ Và (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà).